
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

การบรรยาย "ไขข้อข้องใจ เบิกยาอย่างไร สิทธิมีแค่ไหน ในโรคธาลัสซีเมีย" 
หัวข้อ น่าสนใจและผู้ป่วยควรจะรู้ แต่ด้วยระบบ ขั้นตอน และวิธีการ เข้าใจยาก

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการเกิดของเด็กประชากรใหม่ๆ 
ไม่ให้เป็นโรคนี้ ต้องบูรณาการ ในการป้องกันการเกิดโรคให้มากที่สุด 
ดีกว่ามานั่งรักษา ขอฝากเรื่องนี้ให้ทางราชการทุกหน่วยช่วยดูแลด้วยครับ

แนะน�าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลให้มาร่วมงานธาลัสซีเมีย

อยากให้มีหัวข้อหรือชั่วโมงของการ sharing กัน ของผู้ป่วย
ถึงความค้างคาใจ เพื่อน�าไปเป็นข้อมูล ในการพัฒนาระบบและวิธีการรักษาที่ดีต่อไป

ท่านอาจารย์หมอบรรยายแจ้งถึงความก้าวหน้าในการรักษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้  
ป่วยและผู้ปกครอง หรือมี innovation ต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการบ�าบัดรักษาต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ควรบอกล่วงหน้าและเตือนใกล้วันอีกรอบหนึ่ง

ช่วงเวลาซักถามตอบกับคุณหมอน้อยไปหน่อยค่ะ

เป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านค่ะ และอยากให้มี

งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแบบนี้ตลอดไปค่ะ

เสียงพิธีกรในช่วงถาม-ตอบเบาไปหน่อย

แอร์เย็นมาก , อยากให้มีการเจาะเลือดดูว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือไม่
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